

Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng rất đúng đắn và sáng suốt

Qua hơn một năm tiến hành kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của bản thân mình, Huyện uỷ Việt-yên chúng tôi ngày càng thấy rõ giá trị lớn lao của Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng. Nghị quyết đó đã trang bị cho chúng tôi rất nhiều nhận thức mới và quan trọng. Tập thể Huyện uỷ chúng tôi đã ba lần thảo luận, nghiên cứu Nghị quyết 136, cuối năm 1966 đến nay, qua mỗi thời gian công tác, chúng tôi lại đem những việc mình đã làm, để liên hệ, kiểm điểm việc thi hành Nghị quyết của Trung ương. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các ngành huyện, cho các đảng uỷ, chi uỷ trong huyện học tập Nghị quyết trên. Do đó đến nay, từ Huyện uỷ tới các đảng uỷ, chi uỷ trong huyện chúng tôi bước đầu đã nắm vững được những vấn đề cơ bản trong việc kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của huyện uỷ mà Nghị quyết 136 đã chỉ rõ, đặt biệt là các vấn đề xác định vị trí của cấp huyện và trách nhiệm của Huyện uỷ, kiện toàn toàn diện bản thân Huyện uỷ về tư tưởng, tổ chức, trình độ, tác phong công tác, v.v... Chính nhờ có nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng soi sáng, Huyện uỷ chúng tôi đã đề ra được phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu cho đảng bộ huyện đúng đắn hơn trước, với tinh thần cách mạng tiến công mạnh mẽ. Đồng thời, chúng tôi đã có nhiều cố gắng, quyết tâm chỉ đạo thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đó. Từng thời gian, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo dứt điểm một số công tác lớn. Vì vậy, trong năm qua, đảng bộ và nhân dân huyện chúng tôi đã giành thêm được nhiều thành tích mới về sản xuất, chiến đấu và xây dựng đời sống. Trong đó thắng lợi nổi bật về sản xuất nông nghiệp là đẩy mạnh trồng khoai lang, và chăn nuôi lợn (cả tập thể và gia đình), đẩy mạnh phong trào làm thuỷ lợi. Chúng tôi đã chỉ đạo và đạt kết quả bước đầu trong việc chấm dứt nạn tham ô, chè chén không chính đáng trong các hợp tác xã nông nghiệp. Ngoài mấy công tác lớn

trên đây, chúng tôi đã chỉ đạo dứt điểm từng đợt, đạt kết quả khá, một số việc như trồng cây, làm nhà tắm, hố xí, v.v...

Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị tổng kết hai vấn đề lớn là công tác xây dựng đảng và làm thuỷ lợi. Đó chính là hai nhiệm vụ mà thời gian tới toàn bộ đảng bộ chúng tôi sẽ tập trung làm thật tốt.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ chúng tôi thời gian qua cũng có nhiều tiến bộ: bước đầu quy định và thực hiện tốt chức trách, lễ lối làm việc giữa Ban thường vụ huyện uỷ với Huyện uỷ, giữa Huyện uỷ với Uỷ ban hành chính huyện, giữa đồng chí thường trực của Huyện uỷ với Ban thường vụ huyện uỷ, giữa đồng chí bí thư huyện uỷ với đồng chí chủ tịch uỷ ban hành chính huyện v.v... Các cuộc họp của Ban thường vụ huyện uỷ và Huyện uỷ được đều kỳ, chuẩn bị kỹ hơn trước, nên đạt chất lượng cao hơn. Đồng thời cứ ba tháng một lần, Huyện uỷ chúng tôi tiến hành phê bình, tự phê bình về sự lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Chính nhờ tiến hành những biện pháp về mặt tổ chức trên đây nên chúng tôi đã đề cao được trách nhiệm của tập thể Huyện uỷ, của Ban thường vụ huyện uỷ cũng như của mỗi huyện uỷ viên, phát huy được vai trò của Uỷ ban hành chính huyện và của các ngành. Do đó, chúng tôi bước đầu khắc phục được tình trạng luộm thuộm, lẫn lộn trong chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và lễ lối làm việc giữa các bộ phận và giữa các huyện uỷ viên. Và cũng vì vậy, thắng lợi quan trọng nhất là nội bộ Huyện uỷ chúng tôi đã tăng cường được sự đoàn kết nhất trí. Ngoài những tiến bộ trên, sự chỉ đạo của Huyện uỷ chúng tôi cũng đã chuyển hướng xuống cơ sở mạnh hơn trước. Chúng tôi đã đi vào chỉ đạo sát hợp với đặc điểm của từng vùng trong huyện, mỗi vùng đều có một đồng chí uỷ viên thường vụ huyện uỷ phụ trách, chúng tôi đã phân công sau huyện uỷ viên phụ trách xã. Các huyện uỷ viên (kể cả các uỷ viên thường vụ phụ trách khối và vùng, các huyện uỷ viên phụ trách ngành huyện hoặc phụ trách một xã) đều đi sâu vào giúp đỡ cho một hợp tác xã. Đối với các đảng uỷ xã, các chi uỷ hợp tác xã và đảng viên nông thôn, Huyện uỷ chúng tôi cũng đã

chỉ đạo việc phân công nhằm hướng cho các đảng uỷ, chi uỷ đảng viên đi sát hợp tác xã, các đội sản xuất và xã viên. Từng thời gian nhất định chúng tôi quy định và chỉ đạo việc phản ánh tình hình từ cơ sở lên huyện để Huyện uỷ chỉ đạo được chặt chẽ, kịp thời và sâu sát.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ Hà-bắc đối với Huyện uỷ chúng tôi cũng được quan tâm hơn trước. Vừa qua Ban thường vụ tỉnh uỷ, đồng chí bí thư tỉnh uỷ đã nhiều lần trực tiếp xuống giúp đỡ cho chúng tôi nhiều ý kiến quý báu. Tỉnh uỷ lại cũng đã phân công một đồng chí tỉnh uỷ viên thường xuyên giúp đỡ Huyện uỷ chúng tôi. Đặc biệt là năm qua Tỉnh uỷ đã tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng đảng và cải tiến lề lối làm việc, do đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho Huyện uỷ chúng tôi tiến hành được việc kiện toàn bản thân mình. Riêng Huyện uỷ chúng tôi cũng đã có cố gắng nắm vững Nghị quyết 136 và Chỉ thị 146 của Ban bí thư Trung ương Đảng, nắm vững ý đồ chỉ đạo của Tỉnh uỷ Hà-bắc, đồng thời đi sâu vào đặc điểm, vị trí của huyện mình để vận dụng tốt Nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ Hà-bắc.

Hiện nay, trong chỉ đạo, Huyện uỷ chúng tôi còn một số điểm yếu như: chưa kiện toàn được cho cơ quan chính quyền huyện thật mạnh. Huyện uỷ vẫn còn bao biện chỉ đạo một số việc đáng ra phải giao cho chính quyền huyện làm mới đúng với chức năng của Huyện uỷ và Uỷ ban huyện, các đồng chí huyện uỷ viên phụ trách ngành kiêm giúp đỡ cho một xã còn lúng túng, v.v...

Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để quán triệt sâu sắc, đầy đủ hơn nữa Nghị quyết 136 và Chỉ thị 146 của Ban bí thư Trung ương Đảng và với tinh thần thi hành nghiêm chỉnh các nghị quyết chỉ thị đó, chúng tôi tự rút kinh nghiệm của bản thân đồng thời học tập kinh nghiệm của các huyện uỷ bạn, để không ngừng kiện toàn sự lãnh đạo, chỉ đạo của bản thân mình, phấn đấu để mau chóng được trở thành huyện uỷ "bốn tốt".

Lương Văn Bản
Bí thư huyện uỷ Việt-yên, Hà-bắc

